

■ ขึ้นนั่งในตำแหน่ง รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา อย่างเป็นทางการสำหรับ วิษณุ ไชยะเกษ หลังคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กทท. ซึ่งมี "บ๊องบ๊อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะ มีมติรับทราบไปเมื่อก่อน ■ ประชุมบอร์ดวันเดียวกัน ยังเคาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการจัดตั้ง โรงเรียนอาชีวศึกษา แต่ก็ยังเปิดช่องไว้หากปัญหาเยอะ ก็อาจจะลดขนาดมาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เพื่อนักกีฬาต่อไป ไม่เท่านั้นยังมีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลผู้ว่าการ กทท. ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ทุก 6 เดือน ช่วง 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562 มี ปลัด ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน แต่ท่านประธานซึ่งก็คือปลัดท่านใหม่ โชติ ตราชู ที่ ครม.มีมติเห็นชอบตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้นั่งทำงานอย่างเป็นทางการ ■ เมื่อบ๊องบ๊องคนเดียวก็คุ้ม และท่านมีการกิจกรรมมากมาย ประชุมแล้วก็ว่ากันอีกบอร์ด



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ



วรวิทย์ มะกูดี

ต่อกันทันที คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งก็ "บ๊องบ๊อม" เป็นประธานอีกนั่นแหละ มีการมอบหมาย "อ. พลเอก" ทำงานด้านต่างๆ น่าสนใจจะมีการคัดเลือก ผู้จัดการกองทุนใหม่ มีการแต่งตั้ง พล.อ.วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุ กก.คัดเลือกตัว ■ ตำแหน่ง ผกก.กองทุนฯนี้สำคัญยิ่ง เชื่อในตัว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และคนตรงไปตรงมาอย่าง พล.อ.วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คงไม่มีใครฝากได้ หวังว่า



ข่าวลือต่างๆ ที่มีสตรีนางหนึ่งประกาศจับจองและร้องขอตำแหน่งนี้ไว้ล่วงหน้ามานานแล้ว คงเป็นแค่ข่าวลือ ค่อยๆติดตามความเคลื่อนไหวและรอประกาศรายชื่อเป็นทางการออกมาแล้ว สังคมคงจะได้รับทราบกัน... ■ กัมพูชาต่อสู้นานจนความจริงปรากฏ "บังยี" วรวิทย์ มะกูดี ได้รับการตัดสินจากศาลกีฬาโลกให้ "ฟีฟ่า" กั้นความยุติธรรมยกโทษแบนจากการห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอล อันสืบเนื่องจากคดีซึ่งถูกกล่าวหา ปลอมแปลงเอกสารในบ้านเราที่คนไทยลอกกันเองแล้ว เล็งผลเลิศส่งไปถึงฟีฟ่า ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อันมีผลมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนค่าปรับที่ศาลสั่งลดให้ครึ่งหนึ่งซึ่งยังมีอยู่ ก็เป็นเรื่องของการส่งเอกสารที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาเท่านั้น ■ ประคบคู่แบดมินตันรายการใหญ่ "โยเน็กซ์ ออล อิงแลนด์ แบดมินตัน แชมเปียนชิพ 2019" ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. ออกมา "น้องเมย์" รัชนก อินทนนท์ ด้านแรกต้องเจอ เจิน เสี่ยวซิน มืออันดับ 26 ของโลกจากจีน ■



ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล



วิษณุ ไชยะเกษ

ทำประโยชน์ให้สังคมไว้มากมาย ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย มีประธานสิบทิศได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "มทิดลพชากร" จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 1 มี.ค. ร่วมแสดงความยินดีกับพี่เราในโอกาสนี้ ■ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. เป็นประธานปล่อยตัวในกิจกรรม "SAT ECORUN รักชัยหาตราไวรั่ว ปั่นน้ำใจสู้ชาวเล" วิ่งเก็บขยะบนชายหาดตราไวรั่วระยะทาง 3 กม. วันนี้ (15 ก.พ.) เวลา 06.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ■ "ทิดแฝด" บุญเชื่อน เจริญผล ประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาผจญภัย ร่วมงานประกาศเกียรติคุณ บุคคลกลางทรวงมาปี 2561 โดยมี สมญาคุณปลื้ม เป็นประธาน อาทิตย์ที่ 17 ก.พ. เวลา 18.00 น. ที่สโมสรทหารอากาศ ■

"เบ๊ยหงาย"